

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Văn bản số 04/BC-HĐND ngày 28/02/2022 của Thường trực HĐND huyện về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, cụ thể như sau:

I. VỀ KINH TẾ

1. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.1. Nông nghiệp

- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: UBND huyện xem xét, tạo điều kiện cho nông dân xã Tây Thuận được tiếp cận các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp mới, có hiệu quả và phù hợp với lợi thế sẵn có của địa phương để tăng giá trị trên đơn vị diện tích, cải thiện đời sống Nhân dân.

Trả lời:

Trong thời gian qua, việc triển khai nhân rộng các mô hình khuyến nông trên địa bàn được UBND huyện quan tâm triển khai rộng khắp trên địa bàn các xã, thị trấn, thông qua các chương trình khuyến nông của tỉnh, huyện.

Để phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương theo định hướng phát triển sản xuất ngành nông nghiệp, đưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho nông dân trên một đơn vị diện tích canh tác, UBND huyện Tây Sơn đã triển khai lập Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cùng các ngành và địa phương khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa triển khai thực hiện các chương trình về phát triển hệ thống thủy lợi, về phát triển chăn nuôi, trồng trọt, hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình khuyến nông...; trong đó định hướng đối với xã Tây Thuận sẽ triển khai nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất rau VietGAP, rau hữu cơ; mô hình trồng thâm canh cây lạc gắn liền kết chuỗi có sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm; mô hình trồng ngô sinh khối có liên kết chuỗi; mô hình phát triển rừng trồng cấp chứng chỉ FSC và các mô hình sản xuất khác đã triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện.

- Cử tri xã Bình Thành, Bình Hoà và Tây Vinh kiến nghị: UBND huyện Tây Sơn sớm thực hiện các chính sách hỗ trợ giống lúa cho Nhân dân bị thiệt hại do đợt các đợt mưa lớn vừa qua, nông dân phải gieo sạ lại nhiều lần.

Trả lời:

Trong đợt mưa lớn cuối năm 2021, trên địa bàn huyện có nhiều diện tích lúa, rau màu bị ngập úng và phải gieo sạ lại. Trước tình hình trên, UBND huyện Tây Sơn đã kịp thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình thiệt hại về UBND huyện để làm cơ sở đề nghị các cấp hỗ trợ thiệt hại theo quy định (theo Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định về quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định). Ngày 31/3/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND của Tây Sơn để hỗ trợ các diện tích lúa và rau màu thiệt hại do các đợt mưa lớn gây ra với tổng kinh phí **1.637.404.600 đồng/667,723** ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó hỗ trợ xã Bình Thành là **452.803.400** đồng, xã Bình Hòa là **208.093.200** đồng và xã Tây Vinh là **46.256.700** đồng. Các địa phương đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân vùng bị thiệt hại trong tháng 5/2022.

Đối với thiệt hại do đợt mưa lớn vào tháng 3/2022, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương triển khai tổng hợp tình hình thiệt hại trên địa bàn huyện với tổng kinh phí đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ là **635.917.000** đồng/05 xã có thiệt hại (xã Tây Phú, Tây Xuân, Bình Thành, Bình Thuận và thị trấn Phú Phong). UBND huyện sẽ cấp phát kinh phí để các địa phương chi trả cho người dân bị thiệt hại sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định.

- **Cử tri xã Bình Thành kiến nghị:** *Giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiện nay quá cao, kiến nghị các cấp có giải pháp bình ổn giá, giúp người dân bảo đảm đầu tư sản xuất nông nghiệp.*

Trả lời:

Từ năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với những bất ổn và biến động về chính trị trên thế giới đã làm giá cả các mặt hàng thiết yếu trong nước tăng cao, đặc biệt là giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Về vấn đề này, UBND huyện tiếp thu kiến nghị của người dân và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định; bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh về hoạt động cung ứng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và các loại thuốc thú y trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

1.2. Về thủy lợi

- **Cử tri xã Bình Thành phản ánh:** *Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư kè chống sạt lở cho suối Lô Ôi, đoạn từ mương Văn Phong mới đến mương Văn Phong cũ. Vì hiện nay, các nguồn nước từ các nơi đổ vào lòng suối này rất lớn, khi có mưa lớn thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở, sa bồi trên nhiều diện tích ruộng của nhân dân xã Bình Thành và thị trấn Phú Phong.*

Trả lời:

Đợt mưa lớn từ ngày 09/11/2021 đến ngày 15/11/2021 diễn ra trên địa bàn huyện đã gây sạt lở, hư hỏng thiệt hại nặng đối với nhiều công trình thủy lợi, trong đó có suối Lỗ Ôi đoạn từ mương Văn Phong mới đến mương Văn Phong cũ (được xây dựng từ trước năm 2000, với kết cấu của bờ được đắp bằng vật liệu đất, cát). Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS huyện đã tổ chức kiểm tra và có Báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại công trình trên đến cấp có thẩm quyền (theo Báo cáo số 290/BC-PCTT ngày 15/11/2021). UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp cùng với UBND xã Bình Thành xây dựng phương án khắc phục tạm thời sự cố hư hỏng, kịp thời đảm bảo hoạt động cung cấp nước cho sản xuất và tiêu thoát nước trên đoạn tuyến này. Để nâng cao tính an toàn của công trình, góp phần ổn định hoạt động sản xuất nông nghiệp cho bà con khu vực xã Bình Thành và thị trấn Phú Phong, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gây ra, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức khảo sát, đề xuất phương án đầu tư trình UBND huyện trước kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để được xem xét quyết định bổ sung vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Cử tri thôn Phú Thọ, xã Tây Phú phản ánh: Khu vực ruộng Rộc Cau bị ngập úng nguyên nhân do bờ tràn Ngõ Nhỏ có mặt nền thiết kế thấp, trong mùa mưa lượng nước chảy qua nhiều, trong khi hệ thống kênh tiêu nước thường xuyên bị bồi lấp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Hợp tác xã kiểm tra và có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Trả lời:

Bờ tràn Ngõ Nhỏ thuộc công trình kênh mương Kiên Giang hiện đang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện làm Chủ đầu tư xây dựng, bờ tràn này có chức năng tràn xả lũ qua kênh trong điều kiện thời tiết mưa lũ gây ngập trong kênh. Để quản lý vận hành, duy tu nạo vét kênh Kiên Giang và đảm bảo việc tiêu thoát nước tránh gây ngập úng cho khu vực ruộng Rộc Cau, phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân, UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện sớm khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục công trình còn lại để bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đưa công trình vào quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, UBND xã Tây Phú thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ thương mại nông nghiệp Tây Phú khẩn trương nạo vét kênh đất tơi, tiêu nội đồng của khu vực sản xuất này (hệ thống mương tưới, tiêu nội đồng nằm ở phía bờ tả của cửa kênh Kiên Giang có chiều dài khoảng 350m, mặt cắt ngang khoảng 50cm) đảm bảo theo quy định về phân cấp quản lý khai thác hệ thống kênh mương nội đồng.

- Cử tri xã Bình Tân kiến nghị: UBND huyện sớm gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở gây mất đất sản xuất của Nhân dân ở 2 vị trí: Soi Vịt, thôn An Hội và Bờ Cây Bom, thôn Mỹ Thạch.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri về vấn đề này, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra thực tế về tình trạng sạt lở gây mất đất sản xuất của Nhân dân ở 2 vị trí: Soi Vịt,

thôn An Hội và Bờ Cây Bom, thôn Mỹ Thạch. Qua khảo sát, việc đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở tại các vị trí nêu trên đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư rất lớn, trong khi đó nguồn lực của địa phương còn hạn chế, chưa thể đầu tư xây dựng trong thời điểm hiện tại. UBND huyện sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng công trình trong thời gian đến.

- Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị:

+ *UBND huyện có kế hoạch tu sửa tràn xả nước đập Cây Xoài, thôn Thuận Nhứt đã bị hư hỏng nặng do mưa, lụt gây ra, hiện nay nguồn kinh phí của xã không thể đảm bảo để đầu tư sửa chữa.*

Trả lời:

Hàng năm, trước mùa mưa bão, UBND huyện tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trạng an toàn các công trình hồ chứa theo quy định. Năm 2021, qua kiểm tra an toàn các công trình hồ chứa trên địa bàn huyện, các cấp, ngành và địa phương đánh giá hiện trạng đập dâng Cây Xoài, thôn Thuận Nhứt, xã Bình Thuận không đảm bảo an toàn. Do nguồn kinh phí đầu tư của huyện hiện nay còn hạn chế, chưa thể bố trí danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách huyện. UBND huyện đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, đưa công trình đập dâng Cây Xoài vào danh mục công trình đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025.

+ *UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng tuyến kênh mương từ tuyến N1 Thuận Ninh để tưới cho 40 ha đất lúa khu vực đồng Rộc Đức, thuộc thôn Thuận Nhứt và khai thác tiềm năng 30 ha diện tích đất màu chưa có nước tưới dọc hai bên tuyến kênh này đi qua.*

Trả lời:

Ngày 24/3/2022, UBND huyện cùng các phòng, ban, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực đồng Rộc Đức, thôn Thuận Nhứt, qua đó xác định khu vực này có diện tích sản xuất khoảng 40ha, do thiếu nước tưới nên bà con nông dân canh tác 1 vụ/năm, để đầu tư xây dựng hệ thống lấy nước từ kênh N1-5 Thuận Ninh cần mở tuyến kênh dài khoảng 3,1km và đi qua vùng đồi, khu đất cao hoặc các vùng đất đang trồng cây lâm nghiệp nên kinh phí đầu tư và đền bù lớn, Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định chưa thể bố trí kinh phí. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Thuận có báo cáo, đề xuất cụ thể để các ngành, các cấp cho chủ trương và hướng dẫn khắc phục.

Hiện nay, công trình kênh tưới Thuận Hiệp (phục vụ tưới cho khoảng 245 ha đất sản xuất nông nghiệp tại thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư trong năm 2021 - 2023, và đang được BQL dự án công trình Thủy lợi tỉnh triển khai các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định, trong đó có phương án đầu tư tuyến kênh chính và các kênh nhánh đi qua một phần diện tích khu vực canh tác đồng Rộc Đức, thuộc thôn Thuận Nhứt. Khi công trình triển khai thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cơ bản đảm bảo việc cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực nói trên, phục vụ nhu cầu của người dân.

- Cử tri xã Tây An kiến nghị: UBND huyện, các ban, ngành huyện kiểm tra, có kế hoạch nạo vét lòng hồ Đập Làng, thôn Đồng Quy để đảm bảo nước phục vụ cho sản xuất và dân sinh.

Trả lời:

Hồ Đồng Quy thuộc thôn Đại Chí xã Tây An được xây dựng năm 1989 và nâng cấp năm 2003 với dung tích thiết kế của hồ chứa nước là 0,3 triệu m³, diện tích lưu vực 0,8 km². Theo thiết kế, hồ chứa nước Đồng Quy có chức năng tưới cho 35 ha đất canh tác, sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên vào mùa khô mực nước trong hồ xuống thấp và chỉ đủ nước tưới cho 11 ha đất sản xuất trồng lúa. Trong khu vực lòng hồ có đồi đất nằm tiếp giáp về phía bờ Đông, cách đập chính khoảng 300m về phía Bắc, cách tràn khoảng 200m về phía Nam; có kích thước chiều dài khoảng 80m, chiều rộng khoảng 80m và chiều cao khoảng 5m với thể tích khoảng 30.000 m³ đất đồi. Khi hồ tích nước đến mực nước dâng bình thường thì hầu hết diện tích quả đồi này nằm dưới mực nước dâng bình thường. Hiện trạng bồi lắng trong lòng hồ không đáng kể (tăng khoảng 0,3m) so với cao trình đáy hồ chứa theo thiết kế ban đầu.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với địa phương tiến hành nhiều đợt kiểm tra và đề xuất phương án khắc phục. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật, do đó trong thời gian tới UBND huyện sẽ chủ trì cuộc họp với các ngành chuyên môn và xin chủ trương các cấp, các ngành xem xét và xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục.

- Cử tri xã thôn Phú Lâm, xã Tây Xuân kiến nghị:

+ *Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục nạo vét kênh mương Lộ Giang để khai thông dòng chảy, vì trong mùa mưa vừa qua đoạn Núi Tranh sạt lở gây bồi lấp vùng ruộng Hóc Ké. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp có nạo vét nhưng kênh mương vẫn còn bồi lấp và gây ngập úng vùng ruộng xung quanh.*

Trả lời:

Cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2021, khu vực Núi Tranh bị sạt lở gây bồi lấp kênh mương và vùng ruộng Hóc Ké, UBND huyện đã chỉ đạo cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kịp thời nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022. Hiện nay đoạn mương này được tiếp tục nạo vét thông thoáng dòng chảy.

+ *Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cử người thường xuyên trực và điều tiết nước tưới, vì Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Hồ không cho xả nước, do đó bà con nông dân thiếu nước tưới để phục vụ sản xuất nông nghiệp.*

Trả lời:

Về vấn đề trên, qua nhiều đợt kiểm tra và xác định: Tại bến đò nhân viên Khu du lịch Hàm Hồ thường dùng ván cản dòng chảy, dâng cao mực nước để chống đò phục vụ du lịch làm ảnh hưởng việc lưu thông nước, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phân công nhân viên thủy nông thường xuyên kiểm tra điều tiết để đảm bảo việc lưu thông nước phục vụ sản xuất cây lúa của bà con. Lãnh đạo

UBND huyện cùng các phòng, ban, ngành của huyện đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với lãnh đạo Khu du lịch Hàm Hồ và yêu cầu đơn vị bảo đảm thực hiện hài hòa giữa nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp với nhu cầu phục vụ du lịch trong thời gian đến.

- Cử tri thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú phản ánh: Trên hệ thống kênh mương Lộc Giang, tại khu vực thôn Phú Lâm có bất cập là tuyến kênh mương cấp I thấp hơn tuyến kênh mương cấp II do đó, nước không tự chảy đến đồng ruộng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm kiểm tra và có giải pháp khắc phục bất cập nêu trên.

Trả lời:

Tuyến kênh cấp I do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp quản lý được xây dựng đã lâu, còn tuyến kênh cấp II do UBND xã Tây Phú mới đầu tư xây dựng sau này, các điểm đầu nối đầu kênh cấp II vào kênh cấp I cao hơn đáy kênh cấp I từ 0,3 đến 0,4m, khi nước ở kênh cấp I dồi dào sẽ dễ dàng chảy ra kênh cấp II nhưng khi nước ít thì nước không tự chảy. Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã kiểm tra và lắp các tấm bê tông tạm thời để nâng đầu nước kênh cấp I phục vụ cấp nước ra kênh cấp II.

- Cử tri thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú phản ánh: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường phối hợp với HTX NN Phú Hiệp để đảm bảo công tác điều tiết nước, không để tình trạng thiếu nước tưới xảy ra trên địa bàn thôn.

Trả lời:

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã trao đổi, thống nhất với các đơn vị HTX sử dụng nước hệ thống Lộc Giang xây dựng lịch điều tiết cung cấp nước luân phiên cho các đơn vị theo từng vụ sản xuất, không để thiếu nước do việc quản lý điều tiết nước gây ra.

- Cử tri thôn Phú Hòa, xã Tây Phú phản ánh: Trong nhiều năm qua, các diện tích sản xuất lúa trên địa bàn thôn liên tục bị thiếu nước và ảnh hưởng lớn đến năng suất, nhất là vào vụ Thu. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện có giải pháp điều tiết nước phù hợp để cung cấp nước tưới kịp thời và đầy đủ cho sản xuất lúa của bà con trong thời gian tới.

Trả lời:

Hệ thống tưới Lộc - Giang phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết và lượng mưa bổ sung trong vụ, diện tích sản xuất lúa địa bàn thôn Phú Hòa ở cuối kênh mương Lộc Đồng nên thường gặp khó khăn, thiếu hụt nước tưới trong vụ Hè Thu, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã trao đổi thống nhất với các HTX sử dụng nước hệ thống Lộc Giang xây dựng lịch điều tiết cung cấp nước luân phiên cho các đơn vị và tập trung cấp nước cho khu vực thôn Phú Hòa đảm bảo để bà con sản xuất lúa.

- Cử tri thôn Hữu Giang, xã Tây Giang kiến nghị: Xí nghiệp thủy lợi V kịp thời bơm tiêu nước tại diện tích ruộng Bàu Gáo, vì các đợt mưa lớn vừa qua trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022, xí nghiệp bơm tiêu nước không kịp thời làm thiệt hại hoa màu của Nhân dân. Đồng thời, UBND huyện và các ngành, các cấp có giải

pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực ruộng Bàu Gáo trong nhiều năm qua.

Trả lời:

Xí nghiệp Thủy lợi V đã kiểm tra, khắc phục bằng cách tiến hành bơm nước liên tục cả ngày và đêm trong các đợt mưa lớn để tránh ngập úng gây thiệt hại hoa màu của bà con nông dân. Tuy nhiên, có thời điểm hệ thống điện quá tải, chày cầu chì cần có thời gian để ngành điện khắc phục, bên cạnh đó mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày nên lượng nước tập trung đổ về khu vực ruộng Bàu Gáo rất lớn gây tình trạng ngập úng. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi V cùng với UBND xã Tây Giang thống nhất giải pháp và đang xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để trong thời gian tới.

- Cử tri thôn Phú Lâm, xã Tây Phú kiến nghị: *Kênh đập dâng Nước Gộp bị hư hỏng, cây cối mọc nhiều gây cản trở dòng chảy. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa và phát quang bụi rậm.*

Trả lời:

Trong đợt mưa cuối năm 2021, cây cối ngã đổ vào kênh Nước Gộp, một số vị trí bị sạt lở, hư hỏng thuộc đoạn kênh K2+104m. Xí nghiệp Thủy lợi V đã kiểm tra và thi công khắc phục, làm mới đoạn kênh trên theo quy định đảm bảo phục vụ nước tưới cho bà con nông dân.

- Cử tri xã Bình Thành phản ánh: *Kênh mương Văn Phong cũ đã được huyện đã chỉ đạo khắc phục nhưng hiện nay Xí nghiệp Thủy lợi V chỉ tiến hành dọn rác, vớt bèo, chưa tiến hành nạo vét lòng kênh. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nạo vét lòng kênh để bảo đảm thông thoáng dòng chảy, tiêu úng cho vùng ruộng rộc từ thôn Kiên Long đến thôn An Đông.*

Trả lời:

Qua chỉ đạo các ngành kiểm tra và xác định: Kênh Văn Phong cũ có đoạn đầu là kênh Tân Khai thuộc đoạn nối tiếp sau Trạm bơm An Đông, xã Bình Thành đến Suối Cam Tuyền (kênh tiêu Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa). Qua khảo sát, đặc điểm của đoạn kênh tiêu có đáy sâu hơn thiết kế, do đó UBND huyện đã đề nghị thực hiện các giải pháp:

- Xí nghiệp Thủy lợi V cần có kế hoạch phát quang cây cỏ, bụi rậm; nạo vét khơi sớm để khai thông dòng chảy vào cuối vụ Hè - Thu của năm trước, bảo đảm tiêu và thoát nước đầu vụ Đông Xuân các năm sau.

- Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định tăng cường hỗ trợ kinh phí nạo vét cho Xí nghiệp Thủy lợi V để bảo đảm thông thoáng dòng chảy.

- Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Bình Hòa huy động lực lượng và có kế hoạch khai thông đoạn suối Cam Tuyền - là đoạn cuối của hệ thống tiêu, thoát nước.

- Cử xã Bình Thành và Bình Hòa phản ánh: *Tuyến kênh mương dẫn nước N6, đoạn từ mương Văn Phong cung cấp nước cho các cánh đồng khối Thuận Nghĩa (thị trấn Phú Phong), thôn: Đông Hòa, Vĩnh Lộc (xã Bình Hòa) đi qua cánh đồng của thôn Kiên Long (xã Bình Thành) bị rò rỉ nước ở các khâu, dẫn đến nước*

tràn vào ruộng gây ngập úng và làm ảnh hưởng đến kế hoạch thời vụ gieo sạ của nông dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành có liên quan sớm kiểm tra, khắc phục tình trạng trên.

Trả lời:

Qua phối hợp kiểm tra, khảo sát tình trạng ngập úng một số diện tích ruộng theo phản ánh của cử tri, các nguyên nhân được xác định như sau: Tuyến kênh mương dẫn nước N6 đoạn từ mương Văn Phong qua các cánh đồng khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong đến thôn An Đông, xã Bình Thành và thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa có một số đoạn bị rò rỉ như tình hình cử tri kiến nghị; bên cạnh đó, có tình trạng một số bà con nông dân tự ý mở công để lấy nước vào ruộng. Để khắc phục tình trạng ngập úng trên, UBND huyện đã đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V kịp thời tu sửa các đoạn kênh mương bị rò rỉ; đồng thời giao UBND các xã Bình Thành, Bình Hòa và thị trấn Phú Phong tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân không được tự ý mở các đầu công để lấy nước vào ruộng không kiểm soát được lượng nước và gây ngập úng ruộng xung quanh.

- Cử tri xã Bình Tân kiến nghị: Xí nghiệp Thủy lợi V mở van xả để lấy nước sản xuất nông nghiệp ở các vị trí: Soi Bằng Lãng, thôn An Hội; ruộng Hóc Cạn, thôn Mỹ Thạch. Đồng thời gia cố đập mương Bờ Thọ, thôn Thuận Hòa để bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho nông dân sản xuất.

Trả lời:

- Theo đề nghị của bà con Nhân dân tại khu tưới Xà Bai, Soi Bằng Lãng tạm thời Xí nghiệp Thủy lợi V bắt ống hút nước để cung cấp, đồng thời đề xuất với Công ty TNHH khai thác công trình Thủy lợi Bình Định xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống công để bảo đảm cung cấp nước đầy đủ cho bà con trong thời gian tới.

- Đối với khu vực ruộng Hóc Cạn, thôn Hòa Mỹ: Hệ thống cấp nước kênh Thuận Ninh N1-1-4 được thiết kế bằng ống thép, có kích thước 200 mm, lắp đặt ngầm trong lòng đất qua khu vực Trường tiểu học Bình Tân và hệ thống đường bê tông nông thôn nên mặc dù Xí nghiệp Thủy lợi V đã nhiều lần kiểm tra nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong khâu phát hiện và xử lý các đoạn bị sự cố để khắc phục. Trong thời gian đến, Xí nghiệp sẽ tiếp tục kiểm tra để có biện pháp khắc phục sự cố bảo đảm nguồn nước tưới cho khu vực Hóc Cạn, thôn Hòa Mỹ.

- Đập Bờ Thọ và đập Bồi, Ngã 2 Sông Quéo được Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định đầu tư xây dựng để tưới cho diện tích sản xuất trên địa bàn xã Bình Tân. Thời gian xây dựng công trình phụ thuộc vào tình hình thời tiết và điều tiết nước của hồ Thuận Ninh vào đầu vụ Đông Xuân, tuy nhiên vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022 thời tiết mưa muộn và kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Xí nghiệp Thủy lợi V khắc phục bằng cách lấy nước từ kênh Văn Phong để kịp thời cung cấp nước tưới cho bà con nông dân kịp thời gieo sạ.

- Cử tri xã Tây An phản ánh: UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, Xí nghiệp Thủy lợi V kiểm tra, có kế hoạch nạo vét mương tiêu nước để đảm bảo sản xuất các tuyến mương sau:

+ *Tuyến mương từ cầu Suối Chàm, thôn Mỹ Đức đi qua địa phận xã Tây Vinh, hiện nay bị bồi lấp gây tắc nghẽn dòng chảy làm ngập úng khoảng trên 50 ha diện tích sản xuất thuộc thôn Mỹ Đức và thôn Háo Nghĩa. Hàng năm, Xí nghiệp Thủy lợi V nạo vét chỉ 01 lần không đảm bảo việc tiêu nước để sản xuất và nạo vét tuyến mương rút từ cầu Đồng Đung xuống tới Nhon Mỹ để đảm bảo tiêu úng cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022.*

Trả lời:

Đầu vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022, Xí nghiệp Thủy Lợi V đã tiến hành cho nạo vét kênh mương, vớt bèo, phát quang bụi rậm cho hệ thống kênh tiêu Đồng Đung, kênh tiêu Suối Chàm, Suối Dầu, các đoạn kênh được nạo vét thông thoáng và bảo đảm tiêu thoát nước hiệu quả. Tuy nhiên, nguồn vốn của Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định chỉ phân bổ kinh phí để nạo vét kênh mương một lần/năm nên không có nguồn kinh phí bổ sung để nạo vét nhiều lần. Trong vụ sản xuất Đông Xuân 2021 - 2022 trên địa bàn xã, nhiều chân ruộng xảy ra ngập úng cục bộ có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân người dân tự ý kê cản lấy nước không theo lịch gây ra tình trạng nơi thừa nước, nơi thiếu nước cục bộ.

+ *02 tuyến kênh mương tưới bê tông N24 bắt ngang qua mương Cái, đoạn mương Văn Thành và đoạn mương trong Cầu Rộc Đá, thôn Đại Chí làm ngăn cản dòng chảy gây ngập úng trên 20 ha diện tích sản xuất. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, có kế hoạch nạo vét và đầu tư hệ thống xi-phông để thông dòng chảy.*

Trả lời:

Qua kiểm tra, Xí nghiệp Thủy lợi V xác định đoạn kênh mương cắt qua mương Cái thuộc hệ thống kênh N16 (N16-5, vị trí dao cắt tại kênh máng số 1 (K0+276m) có đáy kênh máng cao hơn đáy kênh Đồng Đung từ 1,1 m đến 1,2 m. Hàng năm, Xí nghiệp Thủy lợi V đã tiến hành nạo vét lòng kênh, dọn dẹp các vật cản trôi tấp và thành máng nên không còn hiện tượng ngập úng nữa. Một trong những nguyên nhân chính gây ngập úng ruộng lúa do Nhân dân vứt rác thải, xác súc vật chết xuống kênh, bèo đọng lại gây tắc nghẽn dòng chảy. Đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền và vận động đồ bà con Nhân dân không vứt rác, xác động vật chết xuống lòng kênh gây tắc nghẽn dòng chảy và ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra.

1.3. Lâm nghiệp

- *Cử tri thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú phản ánh: UBND huyện cần có giải pháp hạn chế và khắc phục tình trạng sạt lở núi Tranh Dài để người dân sớm tái sản xuất tại khu vực bị bồi lấp và hạn chế các nguy hiểm do hiện tượng sạt lở núi gây ra.*

Trả lời:

Đợt mưa lớn từ ngày 26/12/2021 đến ngày 28/12/2021 gây ra hiện tượng sạt lở núi nghiêm trọng tại khu vực núi Tranh Dài, thôn Phú Lâm, xã Tây Phú. Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS huyện đã chủ động cùng với UBND xã và các

ngành liên quan kiểm tra, tổng hợp tình hình thiệt hại và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định (theo Báo cáo số 346/BC-PCTT ngày 28/12/2021). Đồng thời, UBND huyện Tây Sơn đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề xuất phương án xử lý sự cố sạt lở núi Trang Dài và tham mưu cho UBND huyện về chủ trương đầu tư công trình khắc phục sạt lở núi Tranh Dài, thôn Phú Lâm, xã Tây Phú) để sớm triển khai khắc phục sự cố, ổn định sản xuất cho người dân.

- Cử tri xã Vĩnh An phản ánh: *Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện sớm cấp cho bà con kinh phí nhận khoán quản lý bảo vệ rừng của năm 2021.*

Trả lời:

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tây Sơn xin trả lời như sau: Năm 2021 là năm chuyển tiếp giai đoạn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang 2021 - 2025), hiện tại địa bàn xã Vĩnh An không còn thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững mà chuyển sang thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, Dự án này đang trình Trung ương phê duyệt nên chưa được phân bổ vốn khoán bảo vệ rừng tự nhiên năm 2021 (Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: 2021 - 2025).

Trước kiến nghị của bà con xã Vĩnh An, cuối năm 2021 UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Tài chính ứng trước 50% tiền khoán năm 2021 để trả trước cho bà con (1.659.000.000 đồng), còn lại 50% khi nào Trung ương phê duyệt Dự án mới có quyết định phân bổ vốn. Không riêng gì xã Vĩnh An, tất cả các xã nhận khoán rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh đều chưa được phân bổ vốn khoán bảo vệ rừng tự nhiên, đây là tình hình chung của cả tỉnh, mong bà con xã Vĩnh An thông cảm. Khi nào Trung ương phân bổ vốn khoán bảo vệ rừng năm 2021, BQL Rừng phòng hộ sẽ chi trả cho bà con kịp thời.

- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: *Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.*

Trả lời:

(1). Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn phối hợp với UBND xã Tây Thuận tổ chức lực lượng tuần tra truy quét rừng, qua đó phát hiện 03 vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Tây Thuận. Hạt Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra xác minh, xử lý, kết quả:

- Hạt Kiểm lâm huyện ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 01 vụ phá rừng xảy ra khu vực Hòn Bình (vùng rừng giáp ranh với xã Song An, thị xã An Khê) chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn tiếp tục điều tra xác minh xử lý;

- Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ (01 đối tượng) phạt tiền 187.500.000 đồng về hành vi phá rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc rừng sản xuất trái pháp luật với diện tích 28.600 m² (2,86 ha); tịch thu công cụ sử dụng phá rừng (rựa, cưa lóc); buộc trồng lại rừng trên diện tích vi phạm 28.600 m² đến khi thành rừng. Còn lại 01 vụ phá rừng, Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra xác minh đối tượng xác lập hồ sơ xử lý.

(2). Trước tình hình phá rừng diễn ra phức tạp trên địa bàn xã Tây Thuận, để ngăn chặn kịp thời có hiệu quả tình hình phá rừng; quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn xã Tây Thuận, Hạt Kiểm lâm huyện đã thực hiện một số nội dung:

+ Tăng cường lực lượng Kiểm lâm địa bàn xã Tây Thuận (phân công 03 Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Tây Thuận);

+ Chỉ đạo Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Tây Thuận xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, phối hợp với lực lượng xã tổ chức tuần tra truy quét rừng 03 đợt/tuần trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt để thực hiện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp đến người dân nhằm nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ rừng PCCCR, phát hiện tố giác kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng;

+ Trên cơ sở kế hoạch của Kiểm lâm, địa bàn xã Tây Thuận xây dựng mỗi đợt kiểm tra rừng Hạt tiếp tục tăng cường 01 Kiểm lâm tham gia cùng tổ công tác tuần tra truy quét rừng của xã;

+ Tùy tình hình thực tế, Hạt chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng phối hợp với UBND xã Tây Thuận tuần tra truy quét rừng, phá bỏ cây trồng trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép trên địa bàn xã (phân công 01 Phó Hạt trưởng tham gia trực tiếp, chỉ đạo điều hành);

+ Xây dựng kế hoạch giao rừng trên địa bàn xã Tây Thuận cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ.

+ Xây dựng quy chế phối hợp với thị xã An Khê về quản lý, bảo vệ vùng rừng giáp ranh và tiến hành làm việc trong tháng 6/2022 để thống nhất.

Qua triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn xã Tây Thuận không xảy ra phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

2. Tài nguyên và Môi trường

- **Cử tri xã Tây Giang kiến nghị:** Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của trại heo ông Ba Âu thuộc thôn Nam Giang và hộ ông Tào thuộc xóm 5B, thôn Tả Giang 2.

Trả lời:

Ngày 14/6/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND xã Tây Giang kiểm tra thực tế việc quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi đối với hoạt động chăn nuôi của trại

heo ông Ba Âu thuộc thôn Nam Giang và hộ ông Tạo thuộc xóm 5B, thôn Tả Giang 2, cụ thể như sau:

- *Đối với Trại chăn nuôi heo của hộ ông Nguyễn Âu:* Hiện nay, ông Nguyễn Âu cùng các thành viên trong gia đình đang chăn nuôi với số lượng 250 con heo nái và 1.000 heo con 5-7 ngày tuổi tại 10 dãy chuồng trại riêng lẻ. Trong quá trình hoạt động chăn nuôi, ông Nguyễn Âu cùng các thành viên trong gia đình có đầu tư xây dựng 01 hầm biogas lót và phủ bạt HDPE với dung tích khoảng 2.800 m³ để thu gom, xử lý nước thải và phân heo phát sinh từ hoạt động chăn nuôi; đồng thời, có bố trí các hồ lắng để ủ phân bón cho các loại cây trồng xung quanh trại chăn nuôi. Qua kiểm tra thực tế nhận thấy, trong quá trình hoạt động chăn nuôi hộ ông Nguyễn Âu và các thành viên trong gia đình không có hiện tượng xả thải chất thải chăn nuôi trực tiếp ra các khu vực dân cư xung quanh gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, thông qua kiểm tra các ngành chức năng đã đề nghị ông Nguyễn Âu cùng các thành viên trong gia đình liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn lập các thủ tục về đầu tư trang trại chăn nuôi, lập thủ tục thuê đất và lập hồ sơ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi theo quy định.

- *Đối với Trại chăn nuôi heo của hộ ông Trương Đình Tạo:* Hiện nay, hộ ông Trương Đình Tạo đang chăn nuôi với số lượng 08 con heo nái, 30 con heo lứa và 30 heo con 18 ngày tuổi tại 02 dãy chuồng trại chăn nuôi. Hoạt động chăn nuôi heo của hộ ông Trương Đình Tạo theo quy mô nông hộ và thuộc thẩm quyền kiểm tra, giải quyết và xử lý của UBND xã Tây Giang. Qua kiểm tra thực tế, các ngành chức năng đã đề nghị UBND xã Tây Giang tăng cường công tác giám sát việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực chăn nuôi đối với hoạt động chăn nuôi của hộ ông Trương Đình Tạo, tại xóm 5B, thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân đang có hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư trên địa bàn xã chăn nuôi đảm bảo theo quy mô nông hộ theo quy định; tiến hành kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu các hộ chăn nuôi đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi đúng theo quy định của pháp luật, không xả chất thải chăn nuôi ra khu vực xung quanh gây ô nhiễm môi trường; kiên quyết xử lý đối với các hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành.

- *Cử tri xã Bình Thành phản ánh:*

+ *Hiện nay nhu cầu nhà ở cho người dân nông thôn rất cao, để tạo điều kiện cho nhân dân không có khả năng tham gia đấu giá đất ở tại khu quy hoạch đất ở của địa phương do điều kiện kinh tế khó khăn và thu nhập thấp có hộ khẩu tại địa phương, thật sự có nhu cầu về nhà ở. Đề nghị UBND huyện báo cáo cho UBND tỉnh xem xét cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, những thửa đất nông nghiệp nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch, tạo điều kiện cho nhân dân có nhà ở không xây dựng trái phép.*

+ *Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tách thửa đất vườn thừa, tặng cho, chuyển nhượng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quyết định số 40 ngày 25/12/2014 và Quyết định số 16 ngày 21/7/2015 về việc tách thửa phải đảm*

bảo tối thiểu là 300m² và 40m² đất ở, vì hiện nay nhân dân gặp nhiều khó khăn do vướng quy hoạch.

Trả lời:

- Theo quy định tại Điều 57, Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thuộc đối tượng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian qua, tình hình mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất ở diễn ra phức tạp, nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhằm mục đích đầu cơ, phá vỡ quy hoạch tại địa phương. Trước tình hình đó, UBND tỉnh có Văn bản số 922/UBND-KT ngày 20/02/2020, trong đó chỉ đạo: *“Chỉ thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao của hộ gia đình trong cùng thửa đất có nhà ở hợp pháp sang đất ở cho hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương và thực sự có nhu cầu về chỗ ở”*.

- Các trường hợp khác, không có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở hợp pháp thì căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được xét duyệt, UBND cấp huyện chỉ đạo đơn vị chức năng (Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất) lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư trình UBND tỉnh thu hồi đất và giao đất làm căn cứ UBND cấp huyện thực hiện giao đất cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở theo quy định.

- Hiện nay UBND tỉnh đã ban hành dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 quy định về điều kiện tách thửa đất (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015) và lấy ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành có liên quan để ban hành chính thức. Theo đó, sẽ khắc phục được một số khó khăn, vướng mắc tồn tại quy định tại Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014.

- Các trường hợp thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định thì thực hiện theo quy định tại khoản 11, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Các trường hợp là đất nông nghiệp (không phải là đất vườn, ao trong thửa đất có nhà ở) các địa phương phải đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định.

- Cử tri xã Bình Thuận phản ánh: *UBND huyện đã có chỉ đạo xử lý tình trạng khu chăn nuôi tập trung của xã Bình Tân xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước tưới và nước sinh hoạt của nhân dân thôn Hòa Mỹ; kiến nghị này kéo dài nhiều năm nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm gây nhiều bức xúc trong nhân dân.*

Trả lời:

- Điểm chăn nuôi tập trung xã Bình Tân đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/01/2014, với tổng diện tích là 103.178,3 m² để sử dụng vào mục đích chăn nuôi heo và gà. Hiện nay, tại điểm chăn nuôi tập trung xã Bình Tân có 05 hộ đang hoạt động chăn nuôi heo, cụ thể như sau:

+ Hộ chăn nuôi Nguyễn Thanh Phong được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 23/01/2017. Trong năm 2021, theo ý kiến phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định phối hợp với UBND huyện, UBND xã Bình Tân kiểm tra thực tế hoạt động chăn nuôi heo của hộ chăn nuôi Nguyễn Thanh Phong và đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2489/QĐ-XPVPHC ngày 22/06/2021 đối với hộ chăn nuôi Nguyễn Thanh Phong với số tiền xử phạt 70.000.000 đồng; đồng thời, yêu cầu hộ chăn nuôi Nguyễn Thanh Phong tháo dỡ các đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường và đưa nước thải, bùn thải chưa xử lý tại các hồ không chổng thấm vào các hồ chổng thấm. Hiện nay, hộ chăn nuôi Nguyễn Thanh Phong đã thực hiện các biện pháp khắc phục và đã đầu tư xây dựng, đang vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải với công suất 60m³/ngày-đêm theo Công văn số 2538/STNMT-CCBVM ngày 08/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.

+ Hộ chăn nuôi Ngô Đình Sa Vi được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án mở rộng Trang trại chăn nuôi heo thịt từ 2.250 con/lứa lên 3.250 con/lứa theo Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 05/11/2015. Trong năm 2021, theo ý kiến phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định phối hợp với UBND huyện, UBND xã Bình Tân kiểm tra thực tế hoạt động chăn nuôi heo của hộ chăn nuôi Ngô Đình Sa Vi và đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2488/QĐ-XPVPHC ngày 22/06/2021 đối với hộ chăn nuôi Ngô Đình Sa Vi với số tiền xử phạt 70.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng và buộc hộ chăn nuôi Ngô Đình Sa Vi phải phải xây dựng, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định. Hiện nay, hộ chăn nuôi Ngô Đình Sa Vi đã xây dựng, lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sau biogas với công suất 100m³/ngày đêm theo Biên bản kiểm tra ngày 09/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.

+ Hộ chăn nuôi lợn thịt Trần Thanh Tùng đã được UBND huyện Tây Sơn cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 04/UBND-GXN ngày 30/3/2018. Nước thải và phân heo phát sinh từ hoạt động chăn nuôi của hộ chăn nuôi Trần Thanh Tùng được thu gom về hố lắng phân với dung tích khoảng 6m³ để lắng phân, sau đó nước thải tiếp tục chảy qua 01 hầm biogas lót đáy và phủ bề mặt bằng tấm HDPE với dung tích 250m³ để xử lý trước khi thải vào 01 hồ chứa nước thải sau xử lý lót bạt bằng tấm HDPE với kích thước 2.000 m³.

+ Hộ chăn nuôi Nguyễn Thị Thảo Nguyên đã được UBND huyện Tây Sơn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 03/UBND-GXN ngày 02/11/2020. Nước thải và phân heo phát sinh từ hoạt động chăn nuôi của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên được thu gom về hố lắng phân với dung tích khoảng 2,6m³ để lắng phân, sau đó nước thải tiếp tục qua 01 hầm biogas lót đáy và phủ bề mặt bằng tấm HDPE với dung tích 250m³ để xử lý trước khi thải vào 01 bể chứa nước thải sau xử lý lót bạt bằng tấm HDPE với kích thước 780m³.

+ Hộ chăn nuôi Nguyễn Thị Mỹ Trinh chăn nuôi với quy mô nhỏ (theo quy mô nông hộ), thuộc đối tượng miễn lập hồ sơ môi trường và thuộc thẩm quyền kiểm tra, xử lý của UBND xã Bình Tân. Nước thải và phân heo phát sinh từ hoạt động chăn nuôi của hộ chăn nuôi Nguyễn Thị Mỹ Trinh được thu gom về 01 hồ lắng gồm 04 ngăn có nắp đậy để lắng phân, sau đó nước thải tiếp tục qua 03 hầm biogas composite với tổng dung tích 27 m³ để xử lý; phân heo phát sinh tại hộ chăn nuôi được thu gom trộn với vôi để bón cho cây trồng. Trong quá trình hoạt động chăn nuôi, hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh có làm bản cam kết gửi đến UBND xã Bình Tân cam kết chăn nuôi từ 60 con heo trở xuống và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi heo theo quy định.

Hiện nay, 05 hộ đang có hoạt động chăn nuôi tại Điểm chăn nuôi tập trung xã Bình Tân đều đã đầu tư các công trình, hệ thống xử lý chất thải theo quy định. Đối với ý kiến phản ánh của cử tri xã Bình Thuận, trong thời gian đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện có Văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định kiểm tra hoạt động chăn nuôi của các hộ đang chăn nuôi tại Điểm chăn nuôi tập trung xã Bình Tân. Nếu phát hiện các hộ chăn nuôi vi phạm, sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác lập hồ sơ và xử lý đúng theo quy định.

- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị: Hiện nay, nhiều hộ dân ở địa phận xã Tây Phú, lấn chiếm đất công dọc theo tuyến đường khách sạn Hiếu Ngọc đi Hàm Hô. Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý tình trạng trên.

Trả lời:

Phản ánh của cử tri thị trấn Phú Phong chưa nêu rõ về vị trí, địa điểm cụ thể để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, qua khảo sát toàn bộ tuyến đường Bảo tàng Quang Trung đi Hàm Hô (thuộc địa phận xã Tây Phú) nhận thấy có một số diện tích người dân đang canh tác sản xuất nông nghiệp, có sử dụng cọc tiêu và dây thép gai để rào bảo vệ diện tích đất đang sản xuất. Tại buổi làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND xã Tây Phú kiểm tra, rà soát cụ thể từng trường hợp để xác định về nguồn gốc đất đai và việc sử dụng đất có đúng đối tượng được giao đất, cho thuê đất (kể cả trường hợp ông Nguyễn Văn Linh đang lập thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án trồng cây lâu năm và cây cảnh quan, đang trình UBND huyện cho chủ trương và đã trình kế hoạch sử dụng đất cho UBND tỉnh). Trong thời gian chưa được cấp thẩm quyền cho phép, đề nghị địa phương quản lý chặt chẽ, không để lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép làm ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng đất và cho thuê đất sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương.

2. Tài chính

- Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị:

+ Các cấp, các ngành cần quan tâm và có chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số và gia đình vì hiện nay, người làm công tác dân số và gia đình chưa có chế độ phụ cấp.

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định thì mỗi thôn, khu phố không quá 03 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước, gồm: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn, khu phố; Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Đối với đối tượng là Chi hội Người cao tuổi, Xóm trưởng, Xóm phó theo ý kiến của cử tri kiến nghị không thuộc đối tượng chi phụ cấp hàng tháng mà tùy theo tình hình ngân sách xã cân đối để chi hỗ trợ cho các đối tượng này. Mặt khác, theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ thì ngoài các chức danh được hưởng phụ cấp, các chức danh khác chỉ được hưởng mức bồi dưỡng, trên cơ sở phát sinh công việc. Tiền bồi dưỡng chi cho con người, khi phát sinh công việc.

+ Các cấp, các ngành cần quan tâm tăng mức bồi dưỡng cho Chi hội Người cao tuổi, Xóm trưởng, Xóm phó, vì hiện nay mức phụ cấp đang được áp dụng cho các đối tượng trên còn thấp (Chi hội Người cao tuổi: 60.000đ/người/tháng, Xóm trưởng: 120.000đ/người/tháng, Xóm phó: 80.000đ/người/tháng).

Trả lời:

Theo Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế thì mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho công tác viên dân số do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định, Hội đồng nhân dân tỉnh chưa có văn bản ban hành về mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho đối tượng là công tác viên dân số.

3. Giao thông

- **Cử tri xã Bình Tân kiến nghị:** UBND huyện khắc phục tình trạng ta luy đường liên xã, đoạn từ Quán 50, xã Bình Thành đi xã Bình Thuận và những đoạn sụt lún thành hố sâu tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Trả lời:

Tuyến đường Bình Thành - Bình Thuận (ĐH27) có tổng chiều dài 9,2km, điểm đầu giáp với quốc lộ 19B và điểm cuối giáp với cổng làng văn hoá thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận. Trong thời gian qua, từ nguồn vốn thuộc dự án Lramp và các nguồn vốn khác, huyện đã thường xuyên bảo dưỡng sửa chữa tuyến đường trên gồm các hạng mục như: Sửa chữa mặt đường, xây dựng cải tạo hệ thống thoát nước, đắp đất phụ lê taluy đường, phát quang toàn tuyến, lắp đặt biển báo...qua đó đã góp phần đảm bảo giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân và các phương tiện vận tải. Tuy nhiên do đường nhỏ hẹp, trong khi đó lưu lượng, mật độ giao thông trên tuyến ngày càng cao dẫn đến một số đoạn đường bị hư hỏng, lè, taluy đường bị sụt lún ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Để khắc phục sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng như kiến nghị của cử tri xã Bình Tân, UBND huyện đã có kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng

tuyến đường Bình Thành - Bình Thuận theo danh mục đầu tư công năm 2022 với quy mô mở rộng mặt đường đạt bề rộng 7,5m và xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông trên tuyến đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhằm phục vụ giao thông cho người dân được an toàn, thuận lợi, đồng thời đảm bảo đạt tiêu chí giao thông góp phần xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị:

+ UBND huyện sớm đầu tư, xây dựng hệ thống thoát nước cho tuyến đường mới thuộc khu dân cư sinh thái Bầu Bà Lặn, khối Phú Văn.

Trả lời:

Để từng bước chỉnh trang đô thị, trong thời gian qua, UBND huyện đã tiến hành đầu tư xây dựng khu dân cư sinh thái Bầu Bà Lặn, trong đó có hạng mục cải tạo, khơi thông dòng chảy, xây dựng hệ thống kè, bê tông hóa đường dọc theo kè với lộ giới theo quy hoạch nền đường 12m và hệ thống thoát nước ngang; do nguồn vốn còn hạn chế nên chưa thể đầu tư hệ thống thoát nước dọc cho tuyến đường mới thuộc khu dân cư sinh thái Bầu Bà Lặn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian đến, UBND huyện xem xét giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các ngành khảo sát, đề xuất đầu tư hệ thống thoát nước cho tuyến đường này và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

+ Hiện nay, tuyến đường Hai Bà Trưng đã xuống cấp, kính đề nghị UBND huyện sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Trả lời:

Tuyến đường Hai Bà Trưng là tuyến đường nội thị thị trấn Phú Phong, tuyến đường được đầu tư xây dựng đã lâu, hiện nay một số đoạn mặt đường đã bong tróc làm ảnh hưởng đến việc lưu thông. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện xem xét giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

+ Khu dân cư mới hình thành thuộc khối 5 (khu vực phía sau khách sạn Hiếu Ngọc) có nền cao hơn khu vực xung quanh khoảng 01 mét, nên vào mùa mưa xảy ra tình trạng ngập úng. Kính đề nghị UBND huyện nâng nền và bê tông hóa các đoạn đường thuộc khu vực trước Trụ sở khối 5 đi đến các Tổ 8,9,10 và đến đường Nguyễn Thiện Thuật.

Trả lời:

Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thiện Thuật được đầu tư xây dựng giai đoạn 2018 - 2019, do nguồn vốn đầu tư còn hạn chế nên chưa thể đầu tư đồng bộ hạ tầng toàn khu vực lân cận, vì vậy khu dân cư này có nền cao hơn khu vực xung quanh, làm ảnh hưởng đến việc đi lại và thoát nước vào mùa mưa. Việc cử tri kiến nghị nâng nền và bê tông hóa các đoạn đường thuộc khu vực trước Trụ sở khối 5 đi đến các Tổ 8,9,10 và đến đường Nguyễn Thiện Thuật là cần thiết. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện xem xét giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND thị

trần Phú Phong tiến hành khảo sát, đề xuất UBND huyện xem xét đầu tư trong thời gian đến.

- Cử tri xã Bình Thành phản ánh: UBND huyện quan tâm sớm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Gò Cây để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và giải quyết nhu cầu việc làm địa phương.

Trả lời:

Cụm Công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành có tổng diện tích được phê duyệt quy hoạch chi tiết là 30ha, trong đó diện tích đất quy hoạch công nghiệp là 22,2ha (không tính hạ tầng giao thông, cây xanh,...). Đến nay, đã có 13 dự án thứ cấp đăng ký, được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất với tổng diện tích 21,64ha (đạt tỷ lệ lấp đầy 97,5%). Nhằm để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tham mưu UBND huyện trình xin chủ trương của tỉnh mở rộng diện tích Cụm Công nghiệp Gò Cây thêm 45ha (nâng tổng số diện tích đất quy hoạch cụm công nghiệp này lên 75ha) và đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Văn bản số 1077/UBND-KT ngày 04/3/2022. Hiện nay, hồ sơ đang trình xin ý kiến của Bộ Công Thương thỏa thuận mở rộng theo quy định.

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Gò Cây: Trong thời gian qua từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn của các doanh nghiệp, Cụm Công nghiệp Gò Cây đã được đầu tư hệ thống tuyến đường chính vào cụm công nghiệp bằng bê tông xi măng và hệ thống điện cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhu cầu kinh phí đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp này tương đối lớn, trong khi đó nguồn thu ngân sách từ các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại Cụm Công nghiệp còn hạn chế (do thực hiện các chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư). Vì vậy, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện chưa bố trí được nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Gò Cây. Nhằm huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động của địa phương, trong thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện tăng cường mời gọi các doanh nghiệp đăng ký đầu tư và kinh doanh hạ tầng các Cụm Công nghiệp nêu trên. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận dự án đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Gò Cây của Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ. Sau khi có quyết định thành lập mở rộng cụm công nghiệp và quyết định lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, phòng sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân huyện làm việc với nhà đầu tư tiến hành xây dựng hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Gò Cây đồng bộ (cả phần mở rộng và hiện hữu với tổng diện tích 75ha) đảm bảo phục vụ phát triển sản xuất tại Cụm Công nghiệp Gò Cây.

4. Cấp và thoát nước

- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch cho Nhân dân Tổ 3 và Tổ 4, khối 1A.

Trả lời:

Tổ 3, tổ 4 khối 1A thị trấn Phú Phong có khoảng 300 hộ dân đang cần nước sạch để sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, hiện nay Nhà máy nước Phú Phong đang hoạt động hết công suất trên 2000m³ ngày - đêm, cấp cho hơn 4.069 hộ dân lúc cao điểm thiếu nước không cung cấp đủ nước để phục vụ cho Nhân dân. Hiện nay, BQL đang xin chủ trương huyện nâng cấp nhà máy công suất từ 2.000m³ ngày-đêm lên công suất 5.000m³ ngày - đêm để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân những vùng dân cư hiện có và cấp cho những vùng dân cư quy hoạch mới trên địa bàn thị trấn Phú Phong và các xã lân cận. Hơn nữa, tổ 3, tổ 4 khối 1A thị trấn Phú Phong khu vực mà bà con kiến nghị chưa có đường ống chính của nhà máy đi qua nên chưa cung cấp nước cho bà con Nhân dân được. Ý kiến này Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện xin tiếp thu, xong kiểm tra lập dự toán công trình xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện cho chủ trương để đầu tư xây dựng.

- Cử tri thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú phản ánh: Hiện nay, Nhân dân rất cần nước sạch để sử dụng nhưng tiến độ thi công xây dựng hệ thống nước sạch chưa kịp thời. Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình, sớm đưa vào hoạt động để phục vụ kịp thời nhu cầu về nước sạch cho Nhân dân.

Trả lời:

UBND huyện đã làm việc với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh, nếu thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, bà con có nhu cầu sử dụng nước sạch báo cáo chính quyền địa phương để lập danh sách và liên hệ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh để được hiện giải quyết.

- Cử tri thôn Phú Hòa, xã Tây Phú phản ánh: Trong nhiều năm qua, chất lượng nước giếng của khu vực xóm Hòa Tây, thôn Phú Hòa không đảm bảo và thường xuyên bị thiếu hụt nước vào mùa khô. Do đó, đề nghị Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện mở rộng hệ thống dẫn nước để cung cấp cho nhu cầu về nước uống và nước sinh hoạt cho Nhân dân trong xóm.

Trả lời:

Thôn Phú Hòa, Xã Tây Phú có khoảng 100 hộ dân thuộc vùng cấp nước của Nhà máy nước Phú Phong. Tuy nhiên, hiện nay Nhà máy nước Phú Phong đang hoạt động hết công suất trên 2000m³ ngày - đêm, cấp cho hơn 4.069 hộ dân lúc cao điểm thiếu nước không cung cấp đủ nước để phục vụ cho nhân dân. Hiện nay, Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện đang xin chủ trương huyện nâng cấp nhà máy công suất từ 2.000m³ ngày - đêm lên công suất 5.000m³ ngày - đêm để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân những vùng dân cư hiện có và cấp cho những vùng dân cư quy hoạch mới trên địa bàn thị trấn phú phong và các xã lân cận. Hơn nữa thôn Phú Hòa, xã Tây Phú khu vực mà bà con kiến nghị chưa có đường ống chính của nhà máy đi qua nên chưa cung cấp nước cho bà con Nhân dân được. Ý kiến này Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện xin tiếp thu, xong kiểm tra lập dự toán công trình xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện để thực hiện các bước tiếp theo.

- Cử tri Thôn 4, xã Bình Nghi phản ánh: Nguồn nước giếng trong Thôn 4 bị nhiễm phèn nặng và thường xuyên bị thiếu nước vào mùa khô, nhưng hệ thống

nước sạch trên địa bàn xã có phạm vi cung cấp chỉ đến Thôn 3, do đó cử tri kiến nghị UBND huyện và các ngành quan tâm mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch đến Thôn 4 để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho bà con Nhân dân.

Trả lời:

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 13/3/2019; với công suất 2.500 m³ ngày - đêm và tuyến ống phân phối nước sạch đến các hộ dân trong vùng xây dựng dự án với tổng chiều dài L= 20.3025m gồm các thôn:

- Thôn 1: Tổng 5.630m (trong đó mạng chính 3.870m và mạng cấp 3 là 1.760m đi lên).

- Thôn 2: Tổng 8.930m (trong đó mạng chính 5.866m và mạng cấp 3 là 3.064m đi trên).

- Thôn Thủ Thiện Thượng: 1.213m (ống chính dẫn).

- Thôn Thủ Thiện Hạ: 4.529,5m (trong đó mạng chính 3.3.579,5m và mạng cấp 3 là 950m đi trên).

- Dọc Quốc lộ 19 bên trái từ km 32+238,08 (cách đường vào Thôn 4 về cụm công nghiệp là 173m) đến km 36+ 878,08; và bên phải từ km 32+37,62 (đối diện đường vào Thôn 4) đến km 36+000 (HTXNN Bình Nghi).

Nhà máy dự kiến đưa vào vận hành chạy thử trong tháng 7/2022. Hiện nay, Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thi công dự kiến cung sớm cấp nước cho bà con xã Bình Nghi trong thời gian tới.

5. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản

- Cử tri xã Bình Hoà phản ánh:

+ Tiến độ thi công công trình giao thông tuyến từ thị trấn Phú Phong đến xã Tây Bình thuộc đường QL19B trên địa bàn huyện quá chậm, gây ảnh hưởng đến lưu thông, người dân đi lại khó khăn. Đề nghị UBND huyện làm việc với các đơn vị thi công sớm hoàn thành để người dân được đi lại thuận lợi.

Trả lời :

Công trình này thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, về ý kiến phản ánh của Nhân dân xã Bình Hòa, UBND huyện tiếp thu ý kiến đã gửi công văn đề nghị và làm việc với Sở Giao thông vận tải để chỉ đạo các đơn vị thi công theo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư, sớm hoàn thành dự án để người dân đi lại thuận được lợi.

+ Việc tính toán để hỗ trợ đền bù công trình nâng cấp tuyến Quốc lộ 19B vẫn còn một số hộ dân của thôn Vân Tường chưa thống nhất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng sớm giải quyết.

Trả lời :

Hiện nay, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp tuyến QL 19B trên địa bàn xã Bình Hòa đã hoàn thành 100% và các hộ dân đã thống nhất nhận tiền bồi thường và giao trả mặt bằng cho đơn vị thi công, tại thôn Vân Tường

chỉ còn 02 hộ Huỳnh Thái Định và Nguyễn Ngọc Khanh chưa chi trả tiền (đã phê duyệt tại phương án đợt 16) nhưng đã thống nhất giá trị bồi thường.

- Cử tri xã Tây Vinh kiến nghị:

Đề nghị UBND huyện, phối hợp với các ngành của tỉnh sớm triển khai xây dựng hệ thống mương rút đồng Bà Hạ thôn An Vinh 1 và tuyến đường Tây Vinh - Cát Hiệp đoạn qua thôn Bình Đức.

Trả lời:

Hiện nay công trình này đang triển khai nhưng do thực hiện đường Cao tốc Bắc - Nam nên chưa xác định được các vị trí, phạm vi nút giao thông của đường Cao tốc, sau khi xác định xong sẽ tiếp tục triển khai.

- Cử tri xã Bình Thành phản ánh: *Hiện nay việc đo đạc, kiểm đếm để thu hồi đất nhằm mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19B, đoạn đi qua địa bàn xã Bình Thành còn một số trường hợp chưa đúng với thực tế hiện trạng đất của người dân đang sử dụng và thiếu sự công bằng đối với các hộ dân sau khi làm lại tách thửa cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đo đạc, kiểm đếm đúng theo thực tế hiện trạng đất của người dân để công tác thu hồi đất đảm bảo công bằng, công khai.*

Trả lời:

Việc đo đạc, kiểm đếm để thu hồi đất được thực hiện theo hồ sơ trích lục thửa đất bị ảnh hưởng căn cứ vào giấy chứng nhận QSDĐ và Bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, hồ sơ trích lục thửa đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định pháp luật và tổ công tác bồi thường huyện đã công khai hồ sơ trích lục các thửa đất cho các hộ bị ảnh hưởng ký vào hồ sơ trích lục để làm cơ sở áp giá bồi thường, do đó UBND huyện đề nghị các hộ dân tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

- Cử tri thôn Hòa Thuận, xã Tây Thuận kiến nghị: *Khu vực hạ lưu của Thủy điện Tiên Thuận có một số bất cập như sau:*

+ *Hai bên bờ có nhiều đoạn bị xói lở, xâm thực đất sản xuất của Nhân dân Ủy ban nhân huyện làm việc với lãnh đạo Công ty Thủy điện Tiên Thuận để đầu tư, xây dựng kè chống xói lở đất sản xuất của nông dân.*

+ *Đoạn đường chuyển tiếp giữa đường và cầu từ Hòa Thuận đi thôn Tiên Thuận có độ dốc lớn, không bảo đảm an toàn cho bà con khi đi lại; bên cạnh đó, sau mùa mưa đoạn đường chuyển tiếp bị đất cát bồi lấp. Cử tri có nguyện vọng được đầu tư xây dựng nối dài thành cầu sang 2 bên đường chuyển tiếp; đồng thời kịp thời tu sửa đường chuyển tiếp với cầu sau mưa lũ.*

Trả lời:

- UBND huyện tiến chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan cùng với UBND xã Tây Thuận làm việc để thống nhất với Công ty Thủy điện Tiên Thuận, tham mưu cho UBND huyện lập dự toán kinh phí đầu tư xây dựng kè chống xói lở khu vực hạ lưu Thủy điện Tiên Thuận. Tuy nhiên, mức kinh phí để xây dựng kè

chống xói lở rất lớn, UBND huyện sẽ cân đối các nguồn kinh phí để đầu tư hoặc xin chủ trương UBND tỉnh hỗ trợ trong thời gian đến.

- Về đầu tư công trình chuyên tiếp giữa đường và cầu Hòa Thuận, UBND giao UBND xã Tây Thuận chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện xác định hiện trạng và lập dự toán đầu tư xây dựng, nếu nguồn kinh phí vượt khả năng của UBND xã thì tiến hành lập tờ trình xin chủ trương hỗ trợ từ cấp trên.

6. Lĩnh vực điện

- **Cử tri xã Bình Tường kiến nghị:** Hệ thống điện cũ trước đây đã xuống cấp, ngành điện đã đầu tư hệ thống mới nhưng không nhỏ bỏ hệ thống trụ cũ. Hiện người dân có nhu cầu cần sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông bị vướng vào hệ thống trụ điện cũ, đề nghị ngành điện di dời hoặc nhỏ bỏ các trụ điện không còn sử dụng nằm ven các trục giao thông.

Trả lời:

Điện lực Phú Phong đã liên hệ với địa phương để kiểm tra các vị trí cột điện theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra, các cột điện mà cử tri kiến nghị thuộc hai trạm biến áp Hòa Hiệp và Bờ Đò. Một số vị trí cột đường dây đã được cô lập (không mang điện): Điện lực sẽ có kế hoạch thu hồi sớm. Những cột vẫn đang mang điện để cấp điện cho khách hàng: Điện lực sẽ phối hợp với địa phương để vận động khách hàng thực hiện di dời công tơ và thu hồi lưới cũ.

- **Cử tri xã Bình Thuận phản ánh:** Hiện nay, UBND tỉnh có chủ trương chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang diện tích đất màu hiệu quả hơn, tuy nhiên nhiều diện tích cần chuyển đổi đang thiếu nước tưới do vị trí xa hệ thống kênh mương thủy lợi, do đó cần có hệ thống đường dây dẫn điện đến kéo đến các khu vực này để nhân dân bơm tưới, phát huy được lợi thế của diện tích đất rộng trên địa bàn xã. Kiến nghị UBND huyện và Điện lực Phú Phong có kế hoạch đầu tư mở rộng hệ thống đường điện đến các khu vực như xóm 3, thôn Thuận Hiệp và xóm 10, thôn Thuận Nhứt.

Trả lời:

Điện lực Phú Phong đã phối hợp địa phương khảo sát thực tế và có ý kiến sau:

Xóm 10, thôn Thuận Nhứt: Yêu cầu kéo đường điện dọc theo đường mới (đang triển khai thi công) để cấp điện phục vụ bơm tưới rau màu cho khu đất phía sau điểm trường cấp 1, cấp 2 Bình Thuận; Xóm 3, thôn Thuận Hiệp: Yêu cầu kéo điện từ nhà Tạ Văn Sửu đến nhà ông Mai Ngọc Thịnh. Nội dung này Điện lực đã trình bày tại Công văn số 265/ĐLPP-KT ngày 09/12/2021 về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII năm 2022, với nội dung như sau:

Từ đầu đường mới (DV tiệc cưới Hoàng Đăng), ra phía sau trường cấp 1 (cấp 2) Bình Thuận: Không phải khu dân cư mới, các hộ dân sinh sống trước đây đã có điện và đang sinh hoạt ổn định; việc đầu tư đường dây hạ áp nhằm mục đích phục vụ bơm tưới rau, màu ... cho từng hộ dân, sẽ không đem lại hiệu quả đầu tư vì suất đầu tư đầu lớn, phụ tải số lượng ít, nằm phân tán nên Công ty không chấp

thuận đầu tư trong giai đoạn hiện nay do không đảm bảo tiêu chí đầu tư (nguồn vốn vay thương mại).

Đầu tư đường dây từ nhà ông Tạ Văn Sửu đến nhà ông Mai Ngọc Thịnh thuộc trạm biến áp Suối Đục: Chiều dài tuyến theo khảo sát lớn hơn 1km, cấp điện cho khoảng 8 -10 hộ (đã có điện phục vụ sinh hoạt). Cũng như trên, do suất đầu tư quá lớn, không hiệu quả về vốn vay cũng như tiêu chí đầu tư nên Công ty không chấp thuận đầu tư.

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Chế độ, chính sách

Cử tri xã Tây Thuận kiên nghị: *Bảo hiểm xã hội huyện triển khai mức đóng Bảo hiểm xã hội thất nghiệp năm 2021 thấp nhất là 138.000 đồng, đối với năm 2022 mức đóng BHTN thấp nhất là 314.600 đồng; mức đóng này còn cao so với thu nhập của đa số người dân có thu nhập thấp, do đó nhiều hộ dân khó tiếp cận được gói Bảo hiểm xã hội tự nguyện này.*

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: “Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng **mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn** và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở” và quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP: “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và bằng 10% đối với các đối tượng khác”.

Căn cứ các quy định nêu trên, người lao động bình thường (không thuộc đối tượng hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo) khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước và sau ngày 01/01/2022 áp dụng mức đóng như sau:

- Chuẩn nghèo của khu vực nông thôn áp dụng trước ngày 01/01/2022 theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ là 700.000 đồng, như vậy mức đóng của người lao động bình thường thấp nhất là: 700.000 đ x 22% - 15.400 đ (NSNN hỗ trợ 10%) = **138.600 đồng**;

- Chuẩn nghèo của khu vực nông thôn áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ là 1.500.000, như vậy mức đóng của người lao động bình thường thấp nhất là: 1.500.000 đ x 22% - 33.000 đ (NSNN hỗ trợ 10%) = **297.000 đồng**.

Như vậy, Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và thu mức đóng đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, mức đóng trước và sau thời điểm từ ngày 01/01/2022 có sự chênh lệch tương đối lớn (tăng 214,28%) làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Bảo hiểm xã hội đang

tiếp tục đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền các giải pháp để tháo gỡ khó khăn đối với người lao động có thu nhập thấp, nhất là giai đoạn sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

2. Về giáo dục

Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: Ủy ban nhân dân huyện sớm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị các trường học trên địa bàn xã.

Trả lời:

UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành của huyện, UBND xã Tây Thuận và các trường trên địa bàn xã rà soát nhu cầu đầu tư sửa chữa, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất của các trường; đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có tại các điểm trường trên địa bàn xã Tây Thuận. Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, với mục tiêu ưu tiên các hạng mục công trình: Phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, trang thiết bị dạy học... để UBND huyện định hướng đầu tư, xây dựng trong thời gian tới.

3. Văn hoá

Cử tri xã Bình Hoà kiến nghị: Đề nghị UBND huyện sớm thực hiện mã hóa kỹ thuật số Đài Truyền thanh để đảm bảo cấp mã số hóa cho Đài Truyền thanh xã sử dụng ổn định.

Trả lời :

Thực hiện Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện, cụ thể: Tham mưu ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 30/10/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện; Công văn số 415/UBND-VX ngày 11/5/2021 về việc rà soát, khắc phục tình trạng loa truyền thanh hư hỏng và đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Công văn số 541/UBND-VX ngày 10/6/2021 về việc hoạt động của đài truyền thanh không dây; Công văn số 1324/UBND-VX ngày 18/11/2021 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với hoạt động truyền thanh. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện đầu tư chuyển đổi đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, đối với những đài cơ sở có hệ thống, trang thiết bị máy móc đã bị hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tham mưu, tiến hành việc cài đặt phần mềm chuyển đổi số chương trình phát thanh trên thiết bị truyền thanh huyện và hướng dẫn các đài truyền thanh cơ sở thực hiện tiếp âm, phát sóng chương trình truyền thanh của huyện sau khi đã hoàn thành việc cài đặt phần mềm chuyển đổi

số. Trên cơ sở chỉ đạo của huyện, một số địa phương (06 xã, 01 thị trấn) trên địa bàn huyện đã tự cân đối ngân sách thực hiện đầu tư chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đã hoàn thành việc cài đặt, tích hợp phần mềm chuyển đổi số trên hệ thống, thiết bị truyền thanh huyện, đảm bảo việc tiếp âm, phát sóng chương trình truyền thanh cấp huyện của đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Trong thời gian tới, để đảm bảo số hóa đồng bộ hệ thống thông tin cơ sở từ Trung ương đến địa phương theo Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025 (Kế hoạch đang còn dự thảo trình góp ý). Sau khi Kế hoạch của tỉnh chính thức ban hành, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện phát triển đồng bộ, thống nhất lĩnh vực thông tin cơ sở theo định hướng chỉ đạo của cấp trên. Trong đó có nội dung xây dựng cơ sở truyền thông huyện, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thông huyện theo lộ trình Kế hoạch của tỉnh.

III. VỀ AN NINH TRẬT TỰ

- Cử tri xã Bình Tường kiến nghị: Đề nghị Công an huyện Tây Sơn sớm giải quyết vụ đốt rừng keo xảy ra vào tháng 8 năm 2019 của ông Nguyễn Thành Năm ở xóm 2, Hòa Hiệp, Bình Tường vì đến nay chưa trả lời kết quả cho ông Năm.

Trả lời:

Tóm tắt nội dung: Ngày 09/9/2019, các hộ dân Nguyễn Thành Năm, Lê Xuân Hòa, Nguyễn Đình Mậu trú tại Hòa Hiệp, Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định có đơn báo cáo Công an huyện về việc rẫy trồng keo của mình ở khu vực có tục danh Gò Lang bị đốt cháy vào ngày 08/9/2019. Trong đó, các ông nghi ngờ bà Đoàn Thị Chiêm ở cùng địa phương đã đốt cháy rẫy keo nói trên.

Ngày 04/6/2020, Công an huyện Tây Sơn đã có Văn bản số 232/CAH(ĐTTH) về việc trả lời đơn gửi đến các đương sự nói trên, với nội dung:

"...Việc các bị hại nghi ngờ cho bà Chiêm chỉ dựa trên lời khai của anh Nguyễn Văn Tám - 1981 ở cùng địa phương, là nhân chứng có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ cháy, không dựa trên căn cứ nào khác. Tuy nhiên, qua là việc anh Tám xác định trông thấy bà Chiêm từ trong đám cháy đi ra chứ không chứng kiến việc bà Chiêm có châm lửa đốt cháy hay không".

Ngày 19/6/2020, Công an huyện nhận được đơn khiếu nại (nguồn Công an tỉnh chuyển) của các ông Nguyễn Thành Năm, Lê Xuân Hòa, Nguyễn Đình Mậu. Nội dung đơn: Không đồng ý với nội dung phiếu trả lời đơn số 232/CAH(ĐTTH), ngày 04/6/2020 của Công an huyện Tây Sơn; tiếp tục khẳng định bà Chiêm là người đã đốt cháy rẫy keo.

Qua làm việc, đối thoại với người khiếu nại là ông Nguyễn Thành Năm và Lê Xuân Hòa tiếp tục cho rằng chính bà Đoàn Thị Chiêm là người đã gây ra vụ cháy keo nói trên. Tại buổi làm việc, ông Hòa và ông Năm không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ gì khác liên quan đến vụ cháy. Khi được giải thích, việc thông báo số 232/CAH(ĐTTH) của Công an huyện Tây Sơn trả lời "chưa đủ cơ sở để xác định bà Đoàn Thị Chiêm đốt cháy rẫy keo như báo cáo" chưa phải là kết thúc điều tra xác minh, hiện Công an huyện đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân vụ cháy. Ông Hòa, ông Năm đồng ý và đề nghị Công an huyện Tây Sơn sớm làm rõ để giải quyết, bồi thường thiệt hại cho người dân.

Từ kết quả làm việc như trên, Công an huyện đã ra Quyết định số 115/QĐ(CAH) ngày 12/10/2020 về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) gửi đến các ông Nguyễn Thành Năm, Lê Xuân Hòa.

Hiện Công an huyện Tây Sơn đang tiếp tục xác minh vụ cháy rẫy keo xảy ra ngày 08/9/2019 tại khu vực có tục danh Gò Lang ở thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cử tri xã Bình Hoà kiến nghị: *Tuyến đường từ thị trấn Phú Phong đi xã Tây Bình có lắp biển báo cấm xe tải trọng trên 15 tấn lưu thông, nhưng các xe khai thác cát trên 15 tấn vẫn lưu thông trên đường này; đây là một trong những nguyên nhân chính làm cho nhiều đoạn đường này hư hỏng nặng và gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị UBND huyện có giải pháp xử lý.*

Trả lời :

Trong thời gian qua, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành làm việc, tuyên truyền cho các đơn vị có phương tiện vận tải hàng hóa, khoáng sản, vật liệu xây dựng,... trên địa bàn huyện, yêu cầu các đơn vị này cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT, nhất là quy định về tải trọng của phương tiện để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó có một số đơn vị chủ quản của các xe ô tô tải thường xuyên hoạt động trên đoạn đường bê tông từ thị trấn Phú Phong đi xã Tây Bình.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự ATGT trên các tuyến giao thông theo phân cấp; đối với tuyến đường bê tông từ thị trấn Phú Phong đi xã Tây Bình là một trong những tuyến được lực lượng CSGT - Công an huyện tập trung tuần tra thường xuyên, liên tục. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện đã phát hiện và xử phạt 137 trường hợp xe ô tô tải vi phạm, trong đó đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp ô tô tải vận chuyển khoáng sản vi phạm luật giao thông tại tuyến đường trên. Tuy nhiên, về công tác xử lý các phương tiện chở quá tải trọng thì lực lượng CSGT - Công an huyện còn gặp nhiều khó khăn do chưa được cấp thiết bị cân tải trọng, hiện đơn vị đang đề xuất cấp có thẩm quyền trang cấp cân tải trọng xách tay để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã tham mưu UBND huyện có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm ngay từ đầu nguồn hàng, bên bãi đối với các phương tiện

chở vật liệu, khoáng sản trên địa bàn huyện; việc kiểm tra, xử lý ngay từ đầu nguồn hàng, bến bãi là biện pháp quan trọng, hiệu quả hàng đầu để xử lý các phương tiện quá tải vi phạm trật tự ATGT.

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến giao thông theo phân cấp, duy trì tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến đường bê tông xi măng từ thị trấn Phú Phong đi xã Tây Bình. Đồng thời, sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm trang cấp cân tải trọng xách tay để nâng cao hiệu quả công tác xử lý các phương tiện chở quá tải trọng, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Chí Hùng